

CKP - ชิ่ง(?) ก่อน(?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

ถ้าจะเล่นเกมต่อคำ หลายๆ ท่านก็ตอบง่าย ๆ แบบไม่ต้องคิดเลย คงหนีไม่พ้นวลีที่ว่า ชิ่งสูงก่อนห้าม แน่ๆ ละ แต่ถ้าเป็นเรื่องของหุ้น หรือ แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในตอนนี้นี่ละ ท่านจะเดิมนำอะไร เข้าไปในช่องเครื่องหมายคำถาม... ว่าแต่เรื่องของ การชิ่ง ในระยะนี้ กำลังฮิตเลยนะ โดยเฉพาะเรื่องของการเือง เอาแค่ ประธานสภา ตำแหน่งเริ่มต้นแค่นั้นของกระบวนการ การจัดตั้งรัฐบาล ก็เริ่มจะวุ่นๆ แล้วละนะในตอนนี่ จะออกยังไงก็ยังไม่รู้เลย... ซึ่งนั่น ก็ไม่แหมะ ถ้าออกมาแบบที่ไม่ได้คาดไว้ อะไรๆ ในอนาคตก็อาจจะไม่มันใจกันและกันขึ้นมาก็ได้นะ นี่หรือเปล่า อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่ได้กดดัน ตลาดหุ้นให้อ่อนตัวลงมากในระลอกหลังนี้อย่างต่อเนื่อง... ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ เหมือนจะดีอยู่แล้วเขียว แต่ก็ ออกอาการไม่ไหวมาตั้งแต่ หลังเลือกตั้งมาแล้วเหมือนกันนะ... แล้วนี่ถ้าจะบอกว่า ฝรั่งต่างชาติ เขาเห็นผล การเลือกตั้งออกมา จากที่เขาเคยชยๆ มาก่อนหน้านี้ เขาก็ยังคงชยต่อเนื่อง เพราะเห็นแนวของการเมือง นี่คงต้องกล่าวเลยนะว่า ฝรั่งต่างชาติ เขามองขาดมากๆ... เขาอาจจะรู้เกมการเมืองของประเทศไทยมากๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลจากความรู้ หรือเหตุผลจากอะไรก็ตาม ทำยังไงเขาก็ยังไม่เคยหันมามองด้านซื้อจริงจิง อันนี้นับตั้งแต่ต้นปี 2023 นี้มาเลยนะ... แล้วยิ่งหลายๆ ท่าน เห็นระดับของ ตลาด หรือ SET Index ที่ลงมา จนใกล้ๆ ระดับที่เหนือเมฆเคยให้ไว้ ว่าเป็นเงื่อนไข ของการเป็นคลื่น 4 เพื่อขึ้น คลื่น 5 หรือ จะเป็นคลื่น X เพื่อลง ABC อีกระลอก... ถ้าใครมันใจด้านไหน ก็ ชิ่ง(ซื้อ)ก่อน(ขึ้น) หรือ ชิ่ง(ขาย)ก่อน(ลง) นั่นเอง

ดูตามเกม...

อันนี้ ก็เป็นเกม ชิ่งซื้อ ก่อนขึ้น เหมือนกันนะ เพราะถ้าพลาด ก็แค่ขายตัดใจ เพื่อหยุดการขาดทุนไปตามรูปแบบทางเทคนิค... ที่บอกว่าเป็นการชิ่ง เพราะสัญญาณขึ้น ยังไม่ชัดเจนเอง

- แนวรับ : ... 3.38-3.36 หรือไม่หลุด 3.30 เป็นพอ
- เป้าหมาย : ... 3.84-3.90 และ อาจจะมีลุ้นได้ถึง 4.0

Price Chart...(CKP)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น CKP... รูปแบบทางโครงสร้างของการแกว่งตัวในขาลงนั้น แม้จะยังไม่ยืนยันว่าจะจบขาลงแล้ว แต่ก็อาจจะมีลุ้นว่าจะจบได้ หากไม่ต่ำกว่า 3.30 ก่อน แต่ถ้าจะเอาชัวร์ๆ หรือ แบบชัดเจนว่า เริ่มมีลุ้นจบขาลง ก็ต้องขึ้นระดับ 3.54 ได้อย่างมั่นคง... ดังนั้น อาจจะไปรอซื้อตามน้ำ หากขึ้นระดับดังกล่าวได้จริงๆ เสียก่อน แต่หากจะ ชิ่งซื้อ ก่อนขึ้นไปขึ้น ก็ถือว่าไม่ผิดอะไร แต่ก็อย่างที่กล่าว ถ้าต่ำกว่า 3.30 ก็ต้องยอมมอบตัวไปนะ ส่วนเป้าหมายเบื้องต้น ของการขึ้นระดับ 3.54 ได้นั้น ก็จะมีเป้าหมายที่ 3.84-3.90 ซึ่งหาก นอกจากจะผ่านระดับ 3.54 ได้ ทำให้หุ้นการจบขาลงได้แล้ว การขึ้นระดับ 3.80 ได้อีกนั้น แนวโน้มกลางๆ ก็คงยิ่งดูดี